



พ.จ. เจ แอนด์ เจ แวร์ เฮ้าส์ แอนด์ เซอร์วิส
J and J Warehouse and Service Limited Partnership



ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 12 ในมิติ

- 1) Customer-Focused Product and Service
- 2) Operational Best Practice



คุณสุจินต์ ทรัพย์ล้อม
ประธานกรรมการ

จากความเชี่ยวชาญงานออกแบบโครงสร้างต่าง ๆ ที่คุณสุจินต์ ทรัพย์ล้อม สัมผัสมาจากการเป็นอาจารย์ในสาขางานโลหะ จึงนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจของตนเองครั้งแรกเมื่อปี 2537 เริ่มจากการรับทำฝ้าเพดาน งานกระฉกและเหล็ก รวมถึงเปิดให้เช่าพื้นที่ห้องแถวเพื่อจัดเก็บและรับขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัท มินิแบไทย จำกัด ซึ่งธุรกิจส่วนนี้สร้างรายได้เติบโตอย่างมาก คุณสุจินต์จึงเดินทางขยายกิจการคลังสินค้าให้เข้าอย่างเต็มตัว โดยจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจแอนด์เจ แวร์ เฮ้าส์ แอนด์ เซอร์วิส ขึ้นในปี 2544 และได้แรงสนับสนุนด้านการบริหารที่ดีจาก คุณบุษมา ทรัพย์ล้อม ผู้เป็นภรรยา ซึ่งมีประสบการณ์วางระบบโรงงานและการคุมคนงานจากที่มินิแบไทยมาก่อน ส่งเสริมให้กิจการเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน

บริษัทให้บริการเช่าคลังสินค้าแบบครบวงจร รับบริหารจัดการคลังสินค้า ตั้งแต่ตรวจสอบคุณภาพ ทำรายการ บรรจุหีบห่อ และบริการขนส่งทั้งภายในและต่างประเทศ มีพื้นที่รวม 72,528 ตรม. ประกอบด้วย คลังสินค้า 4 แห่ง ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะอยุธยา โดยส่วนหนึ่งเป็นคลังที่ได้มาตรฐาน GMP สามารถใช้เก็บอาหารและเครื่องมือทางการแพทย์ได้ พร้อมทั้งมีพื้นที่ให้ลูกค้าสามารถประกอบชิ้นส่วนสินค้าได้ในบางขั้นตอนการผลิตได้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนค่าแรงงาน ค่าขนส่ง และประหยัดเวลาในการผลิต นับเป็นการตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ทั้งจัดสรรเจ้าหน้าที่ดูแล และมีระบบ CCTV 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบป้องกันแมลงรบกวน ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น ๆ ที่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะต้องจัดระบบรักษาความปลอดภัยเอง ส่วนด้านการขนส่งสินค้านั้น บริษัทได้ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสถานะการขนส่งเชื่อมกับ GPS ที่ตัวรถขนส่ง เพื่อติดตามและควบคุมเส้นทางเดินรถ รวมทั้งใช้ Seal Lock ที่กำกับตรวจสอบได้ว่าสินค้าไปกับรถคันไหน ช่วยป้องกันการสูญหายของสินค้าระหว่างการขนส่ง ทำให้ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และมาตรฐาน Q (มาตรฐานการใช้รถบรรทุกสินค้า) ส่วนการปฏิบัติงานภายใน บริษัทเคร่งครัดเรื่องความปลอดภัยของพนักงานด้วยการให้ใส่ยูนิฟอร์มที่ Safety ตรวจสอบสภาพติดพนักงานขับรถ วางขั้นตอนการทำงานชัดเจน และมีแผนฉุกเฉินให้พนักงานปฏิบัติได้ทันที่



จากความโดดเด่นดังกล่าว ทำให้ได้รับความนิยมไว้วางใจจากธุรกิจยักษ์ใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายรายที่เลือกใช้บริการระยะยาว อาทิ สอนต้า และ F&N ในเครือไทยเบฟเวอเรจ ฯลฯ สัดส่วนรายได้ของบริษัทเฉลี่ยอยู่ที่ 30 ล้านบาทต่อเดือน แบ่งเป็นรายได้จากการให้เช่าคลังสินค้า 40% การขนส่งสินค้า 33% และบริหารจัดการคลังสินค้า 27% ของรายได้ทั้งหมด และในอนาคตตั้งใจจะขยายธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ

ทั้งหมดนี้ ทำให้บริษัทได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 12 ในมิติการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) ,มิติการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)